
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖๐  สมัยแรก 

คร้ังท่ี  ๑ 
วันท่ี  ๒๔  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
---------------------------------- 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

ประธานสภาฯ กล่าวทกัทายท่ีประชุม และเชิญชวนให้เขา้ร่วมงานท าบุญยกช่อฟ้าหล่อพระประธาน 
ณ วดับา้นโนนเรียน หมู่ท่ี ๘ ในวนัท่ี ๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมยั
สามญัประจ าปี ๒๕๖๐ สมยัแรก 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๒ วันท่ี 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ประธานฯ  - ให้ท่ีประชุมไดต้รวจสอบความถูกตอ้งรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ และขอให้แกไ้ขให้

ถูกตอ้ง 
นายประเสริฐ  ตลบัเงิน  - ขอใหแ้กไ้ขขอ้ความในระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น ๒๕๖๐  และขอ้ความในโครงการท่ี ๒ โครงการซ่อมสร้าง

ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี ๑ ระยะทางยาว ๐.๖๙๐ กิโลเมตร พื้นท่ีซ่อมแซม 
๘๐๐ ตารามเมตร ใหแ้กไ้ขค าวา่ ตารามเมตร เป็นตารางเมตร 

นายด ารงณ์  เรืองประทุม  - เห็นวา่มีการพิมพบ์นัทึกในรายงานการประชุมคลาดเคล่ือน ในโครงการท่ี ๙ คือ โครงการ 
(ผอ.กองช่าง) ก่อสร้างรางระบายน ้าเสีย บา้นสนามบิน ม. ๗ จากระยะทาง ยาว ๕.๐๐ เมตร ใหแ้กไ้ขเป็น ระยะทาง

ยาว ๕๕.๐๐ เมตร  
ประธานสภาฯ  - ขอให้ท่ีประชุมไดต้รวจสอบและแก้ไขในรายงานประชุม แต่ไม่มีผูใ้ดขอให้แก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลงอีกแต่ประการใด จึงไดข้อมติรับรองรายงานการประชุมต่อท่ีประชุมสภาฯ  
มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมให้การรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมยัสามญั สมยัท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙ คร้ัง

ท่ี ๒ เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดว้ยมติเป็นเอกฉนัท ์ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
๓.๑ การพจิารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 - การก าหนดจ านวนสมยัสามญัประจ าปี ๒๕๖๐ 
 - ระยะเวลา และวนัเร่ิมตน้ประชุมสมยัสามญัประจ าปีของแต่ละสมยัในปี ๒๕๖๐ 
 - วนัเร่ิมสมยัประชุมสภาฯ สมยัสามญัประจ าปี ๒๕๖๑ สมยัแรก 



ประธานสภาฯ  ได้กล่าวถึงตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั มาตรา 
๒๔ ไดก้ าหนดให้ส าหรับเทศบาลในปีหน่ึงให้มีสมยัประชุมสามญัส่ีสมยั โดยสมยัประชุมสามญั
สมยัหน่ึง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามวนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้่า
ราชการจงัหวดั ประกอบกบัขอ้ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั ขอ้ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั
ประจ าปี ระยะเวลาและวนัเร่ิมตน้สมยัประชุมสามญัประจ าปีของแต่ละสมยัในปีนั้น วนัเร่ิมสมยั
ประชุมสามญัประจ าปีของปีถดัไป และระยะเวลาของสมยัประชุมสามญัประจ าปีสมัยแรกของปี
ถดัไป ให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาในท่ีประชุมสามญัประจ าปีสมยัแรกของแต่ละปี โดยใหน้ าความ
ในขอ้ ๑๑ มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม กล่าวคือ ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม
สมยัสามญัประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะก าหนดก่ีวนั กับให้ก าหนดวนัเร่ิมประชุมสมยัประชุม
สามญัประจ าปีสมยัแรกของปีถดัไปและมีก าหนดก่ีวนั 

  ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมสภาฯ ไดเ้สนอว่าจะก าหนดการประชุมสมยัสามญัประจ าปีในปีน้ี
แต่ละสมัยว่าจะเร่ิมเม่ือใด แต่ละสมัยจะมีก าหนดก่ีวนั และก าหนดวนัเร่ิมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมยัแรกของปี ๒๕๖๑ และมีก าหนดก่ีวนั 

นายประมวล เกิดค า  - ไดเ้สนอใหก้ าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปี ๒๕๖๐ ดงัน้ี 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑)  สมยัสามญัประจ าปี ๒๕๖๐ สมยัแรก  เร่ิมวนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
  สมยัสามญัประจ าปี ๒๕๖๐ สมยัท่ีสอง  เร่ิมวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
  สมยัสามญัประจ าปี ๒๕๖๐ สมยัท่ีสาม  เร่ิมวนัท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  
  สมยัสามญัประจ าปี ๒๕๖๐ สมยัท่ีส่ี  เร่ิมวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 โดยให้มีก าหนดระยะเวลาของสมยัประชุมแต่ละสมยั ๓๐ วนั และเสนอให้ก าหนดวนัเร่ิมประชุม

สามญัประจ าปี ๒๕๖๑ สมยัแรก ในวนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ โดยใหมี้ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วนั 
ประธานสภาฯ  - ให้ท่ีประชุมเสนอและแสดงความคิด แต่ไม่มีผูใ้ดเสนออีกจึงได้ขอมติเห็นชอบต่อท่ี

ประชุมสภาฯ 
มติท่ีประชุมสภาฯ  - ท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบตามท่ี นายประมวล  เกิดค า เสนอเป็นเอกฉันท์ ดว้ยมติ ๑๑ 

ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 
๓.๒  การพจิารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ   - ไดก้ล่าวถึงการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 
ก าหนดให้ สภาฯ มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ เป็นคณะ
กรรมการฯ ไดต้ามขอ้ ๑๐๓ โดยให้มีจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นคณะกรรมการ
ดงักล่าว และตามขอ้ ๑๐๗ ไดก้ าหนดวิธีเลือกคณะกรรมการฯ ให้สมาชิกสภาฯ หรือผูบ้ริหารเสนอ
ช่ือสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาฯ แลว้แต่กรณี โดยในกรณีท่ีสมาชิกสภาฯเป็นผู ้
เสนอตอ้งมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างนอ้ยสองคน ส่วนกรณีท่ีผูบ้ริหารเป็นผูเ้สนอไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
และให้น าวิธีการเลือกตามขอ้ ๑๒ มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม กล่าวคือ  ให้เลือกคณะกรรมการคนท่ี
หน่ึงก่อน แลว้จึงเลือกคณะกรรมการในล าดบัถดัไปทีละคนจนกวา่จะครบตามจ านวนท่ีพึงมี  



 ดังนั้ น จึงขอให้ท่ีประชุมได้เสนอว่าเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมจ านวนก่ีคนก่อน 

นายชยัชนะ กลางสุวรรณ  - เสนอใหมี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน ๓ คน ประธานสภาฯ ไดใ้หท่ี้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ประชุมเสนออีกแต่ไม่มีผูใ้ดเสนออีกจึงไดข้อมติต่อท่ีประชุม 
มติท่ีประชุมสภาฯ  - ท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบตามท่ี นายชยัชนะ  กลางสุวรรณ เสนอเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยมติ 

๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 
ประธานสภาฯ  - ให้ท่ีประชุมเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าสมควรให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมคนท่ีหน่ึงก่อนแลว้จึงเลือกคณะกรรมการในล าดบัถดัไปทีละคนจนกว่าจะครบจ านวน 
๓ คน ถา้มีการเสนอช่ือผูท่ี้สมควรไดรั้บเลือกกรรมการคนท่ีหน่ึง หรือคนท่ีสอง หรือคนท่ีสาม เพียง
ต าแหน่งละหน่ึงช่ือใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บเลือก 

  กรรมการฯ คนท่ี ๑ 
นายประเสริฐ  ตลบัเงิน  - เสนอ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ โดยมีผูรั้บรอง ๒ คน คือ นายประมวล   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) เกิดค า สมาชิกสภาฯ เขต ๑ และ นายชยัชนะ  กลางสุวรรณ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
ประธานสภาฯ   - ไดใ้ห้ท่ีประชุมเสนออีก แต่ไม่มีผูไ้ดเ้สนอคณะกรรมการคนท่ี ๑ อีก จึงถือวา่ นายบุญแสง  

พรนิคม ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี ๑ 
  กรรมการฯ คนท่ี ๒ 
นายประมวล  เกิดค า  - เสนอ นายชาญชยั  ชาติพหล สมาชิกสภาฯ เขต ๒ โดยมีผูรั้บรอง ๒ คน คือ นายไสว   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) บุตรจนัทร์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ และ นายทะ  ไกรเวียง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
ประธานสภาฯ   - ไดใ้ห้ท่ีประชุมเสนออีก แต่ไม่มีผูไ้ดเ้สนอคณะกรรมการคนท่ี ๒ อีก จึงถือวา่ นายชาญชยั  

ชาติพหล ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี ๒ 
นางสุภาษี  ค  าเบา้เมือง  - เสนอ นายวิมาลย ์ เส็งภูเวียง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ โดยมีผูรั้บรอง ๒ คน คือ นายชาญชยั   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ชาติพหล สมาชิกสภาฯ เขต ๒ และ นายบุญแสง  พรนิคม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
ประธานสภาฯ   - ไดใ้ห้ท่ีประชุมเสนออีก แต่ไม่มีผูไ้ดเ้สนอคณะกรรมการคนท่ี ๓  อีก จึงถือวา่  นายวิมาลย ์ 

เส็งภูเวียง ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ  - ไดข้อมติเห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาฯ ในการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ทั้ง ๓ คน  
มติท่ีประชุม  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นเอกฉนัท ์ดว้ย

มติ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 
 ๓.๓ การพจิารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ   - ให้ผูท่ี้รับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ 

ต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นายฉลาด  บุญสะอาด  - ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัการโอนงบประมาณในการจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน ดงัน้ี 
(รองปลดัฯ)  ตามท่ีส านกัราชวงัไดมี้ประกาศ ลงวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ืองพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมบนาถ
บพิตร สวรรคต นั้น รัฐบาลไดมี้ประกาศใหร้าชการและประชาชนปฏิบติั ดงัน้ี 



  ๑. ให้สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงชาติคร่ึง
เสาเป็นเวลา ๓๐ วนั ตั้งแต่วนัท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป 

  ๒. ให้ขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจา้หน้าท่ีของรัฐไวทุ้กข์มีก าหนด ๑ ปี ตั้งแต่
วนัท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป 

  คณะผูบ้ริหารมีความเห็นว่าควรจดัโต๊ะหมู่ถวายความอาลยัแด่พระองค์ท่าน ซ่ึงไดแ้จง้ให้
เจา้หน้าท่ีตรวจสอบแลว้ พบว่าโต๊ะหมู่บูชาท่ีเทศบาลมีเป็นโต๊ะหมู่ขนาดเล็ก และเก่าซ่ึงอาจไม่สม
พระเกียรติ จึงเห็นสมควรจดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา พร้อมโต๊ะวางโต๊ะหมู่บูชา และโต๊ะส าหรับลงนามถวาย
ความอาลยัใหม่ และไดต้รวจสอบในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ แลว้ ปรากฏว่า
ไม่ไดต้ั้งงบประมาณไว ้จึงมีความจ าเป็นตอ้งโอนงบประมาณจากรายการ ค่าใชจ่้ายแข่งขนักีฬา (๒) 
กีฬาท้องถ่ินเกมส์ ท่ีทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไวแ้ต่มิได้ด าเนินการ เพื่อน ามาตั้งจ่ายในการ
จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ้ 
๒๗ มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

  โอนงบประมาณจากกองการศึกษา แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน งบด าเนินงาน หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

  โอนงบ รายการ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขนักีฬา (๒) กีฬาทอ้งถ่ินเกมส์ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลืองบประมาณก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนมาคร้ังน้ี ๑๑,๙๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลงั
โอน จ านวน ๓๘,๐๐๐ บาท 

  โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายใหม่ ส านักปลดั แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดครุภณัฑ ์ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑส์ านกังาน 

  โอนเพิ่ม รายการ จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน ๓ รายการ ประกอบดว้ย 
  ๑. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. โต๊ะพบัเหลก็อเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง ๗๕ x ๑๕๐ ซม. (พื้นเหลก็) จ านวน ๑ ตวั 
  ๓. โต๊ะพบัเหลก็อเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง ๗๕ x ๑๒๐ ซม. (พื้นไมอ้ดั) จ านวน ๑ ตวั 
 ตั้งไว ้๑๑,๙๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน ๐.๐๐ บาท โอนมาคร้ังน้ี จ านวน ๑๑,๙๐๐ บาท 

คงเหลืองบประมาณหลงัโอน จ านวน ๑๑,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 
๓ รายการ ประกอบดว้ย 

  ๑. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ จ านวน ๑ ชุด ราคา ๖,๙๐๐ บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
  ๒. โต๊ะพบัเหลก็อเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง ๗๕ x ๑๕๐ ซม. (พื้นเหล็ก) จ านวน ๑ ตวั ราคา 

๓,๕๐๐ บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
  ๓. โต๊ะพบัเหล็กอเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง ๗๕ x ๑๒๐ ซม. (พื้นไมอ้ดั) จ านวน ๑ ตวั ราคา 

๑,๕๐๐ บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
  สาเหตุ เน่ืองจากไม่ไดต้ั้งงบประมาณไวแ้ต่มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการ รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารท่ีไดม้อบใหแ้ลว้ 



ประธานสภาฯ   - ให้ท่ีประชุมไดต้รวจสอบรายละเอียดตามเอกสาร และให้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ต่อท่ีประชุมเป็นเวลาพอสมควร ไม่มีผูใ้ดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด จึงไดข้อมติ
ใหค้วามเห็นชอบ 

มติท่ีประชุมสภาฯ  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ ตามท่ีน าเสนอเป็นเอกฉันท์ ดว้ยมติ 
๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 ๓.๔ การพจิารณาเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานสภาฯ  - ประธานสภาฯ แจง้ให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการขอเปล่ียนแปลงค าช้ีงบประมาณ 

ตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ 
นายฉลาด  บุญสะอาด  - ดว้ยส านกัปลดั งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และกองช่าง ไดมี้การขออนุมติั 
(รองปลดัฯ) เป ล่ียนแปลงค าช้ีแจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐ เน่ืองจากมีความ

คลาดเคล่ือนอยู่บ้าง เพื่ อให้ เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และเกิดความเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ จึงไดข้อเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๐ ดงัน้ี 

  ๑. ส านักปลดั งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ท่ีจริงเป็นอ านาจของผูบ้ริหารในการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในเร่ืองดงักล่าว แต่เพื่อให้ทางสภาฯ ไดรั้บทราบและพิจารณาดว้ยจึงได้
เสนอเข้าท่ีประชุมสภาฯ คือ  ตามเทศบัญญัติ เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ได้ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายของส านกัปลดั แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าวสัดุ 
ประเภทวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง  

ขอ้ความเดิม  
 ๒.๒.๑ สายดบัเพลิง  
เพื่อจดัซ้ือสายดบัเพลิง ขนาด ๒ น้ิว จ านวน ๒ มว้น ๆ ละ ๒๐ เมตร และขนาด ๑.๕ น้ิว 

จ านวน ๒ ม้วน ๆ ละ ๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สาเหตุ เน่ืองจากเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูป้ฏิบติั 

ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงเป็นขอ้ความใหม่ ดงัน้ี 
๒.๒.๑ สายดบัเพลิง  
เพื่อจดัซ้ือสายดบัเพลิง ขนาด ๒.๕ น้ิว จ านวน ๒ มว้น ๆ ละ ๒๐ เมตร และขนาด ๑.๕ น้ิว 

จ านวน ๒ มว้น ๆ ละ ๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท  
๒. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ซ่ึงในการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ้ 
๒๙ จึงขอใหพ้ิจารณาเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ดงัน้ี 

 
 
 



ขอ้ความเดิม 
๒.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๒  ตั้งไว ้  ๒๒๗,๐๐๐  บาท 
- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายวิไล  ค าโม้ ถึงบ้าน นายกัณหา  บ้านเหมือดแอ่     

หมู่ท่ี๒ ระยะทาง ยาว ๐.๐๕๐ กม. ผิวจราจร คสล. กวา้ง ๕.๐๐ ม. ไหล่ทางหินคลุกกวา้งขา้งละ     
๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลต าบลโนนสะอาดก าหนด 

๒.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี ๖  ตั้งไว ้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพื่อก่อสร้างถนนลงหินคลุกสู่แหล่งเกษตร บา้นสมบูรณ์สุข หมู่ท่ี ๖ จากถนนมะลิวลัย ์

เช่ือมบึงห้วยแย ้ยาว ๑.๐๐๐ กม. กวา้ง ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทาง
เทศบาลต าบลโนนสะอาดก าหนด 

ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงเป็นขอ้ความใหม่ ดงัน้ี 
๒.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๒  ตั้งไว ้  ๒๒๗,๐๐๐  บาท 
- เพื่อก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายวิไล  ค าโม้ ถึงบ้าน นายกัณหา  บ้านเหมือดแอ่      

หมู่ท่ี ๒ ระยะทาง ยาว ๐.๐๗๔ กม. ผิวจราจร คสล. กวา้ง ๕.๐๐ ม. ไหล่ทางหินคลุก กวา้งขา้งละ 
๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลต าบลโนนสะอาดก าหนด 

๒.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี ๖  ตั้งไว ้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพื่อก่อสร้างถนนลงหินคลุกสู่แหล่งเกษตร บา้นสมบูรณ์สุข หมู่ท่ี ๖ จากถนนมะลิวลัย ์

เช่ือมบึงห้วยแย ้ยาว ๑.๐๐๐ กม. กวา้ง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทาง
เทศบาลต าบลโนนสะอาดก าหนด สาเหตุ เน่ืองจากรายละเอียดค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผิดจากรายละเอียดตามแบบท่ีทางเทศบาลต าบลโนนสะอาดก าหนด 

ประธานสภาฯ   - ให้ท่ีประชุมไดต้รวจสอบรายละเอียดตามเอกสาร และให้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ต่อท่ีประชุมเป็นเวลาพอสมควร แต่ไม่มีผูใ้ดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด จึงไดข้อ
มติใหค้วามเห็นชอบ 

มติท่ีประชุมสภาฯ  - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ ตามท่ีน าเสนอเป็น
เอกฉนัท ์ดว้ยมติ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  - ไดใ้หท่ี้ประชุมสภาฯ ไดแ้สดงความคิดเห็นหรือเสนอในเร่ืองอ่ืน ๆ 
นายบุญชู  นินสะคู  - สอบถามเร่ืองการขอใหเ้ทศบาลด าเนินการตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์ หมู่ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ท่ี ๕ บา้นแสนสุข และสอบถามเร่ืองการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บา้นท่ีไดแ้จง้

ไวแ้ลว้ 
ประธานสภาฯ  - แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท่ี้รับผิดชอบช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นายอดุล  สนไธสง  - ช้ีแจงวา่ขณะน้ีไดด้ าเนินการยืน่ขอตรวจรังแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ดงักล่าวต่อ      
(นิติกร) นายอ าเภอชุมแพ และส านักงานท่ีจงัหวดัขอนแก่นสาขาชุมแพ และได้มีการช าระเงินในการขอ

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงทางส านักงานท่ีดินไดน้ัดวนัท่ีจะออกมาด าเนินการรังวดัสอบเขต
ในวนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 



นายบรรจง  ดีโคตร  - ช้ีแจงเก่ียวกบัการปรับปรุงแซมระบบออโตไ้ฟฟ้าส่องสวา่งวา่ ไม่ทราบวา่จะให ้
(ช่างไฟฟ้า) ด าเนินการในจุดใดบ้าง เพราะไม่เห็นหนังสือแจ้ง หรือหากมีการแจง้ด้วยวาจาแลว้ก็ขอให้มาท า

หนังสือแจ้งในภายหลงัก็ได้ เพราะจะได้ก าหนดเรียงล าดับก่อนหลังถูกว่าหมู่บ้านใดมีการแจ้ง
ก่อนหลงัซ่ึงบางคร้ังหากแจง้ดว้ยวาจาเจา้หนา้ท่ีก็อาจจะหลงลืมบา้ง 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
นายประมวล  เกิดค า  - สอบถามเก่ียวกบัโครงการท่ีทางสภาฯ ไดอ้นุมติัจ่ายขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ตามโครงการฉุกเฉินเร่งด่วนจ านวน ๑๐ โครงการ ว่าไดด้ าเนินการถึงไหนแลว้เน่ืองจากระยะเวลาก็

ไดล้่วงเลยมาหลายเดือนแลว้ และไดก้ล่าวถึงการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลว่าปฏิบติังานล่าชา้ไม่
ทันต่อเวลา หรือเม่ือมีประชาชนมาติดต่อก็ไม่ค่อยพบ ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบได้ช้ีแจง
รายละเอียด 

นายด ารงณ์  เรืองประทุม  - ช้ีแจงวา่ในการประมาณการราคานั้น ภายใน ๓๐ วนัตอ้งประมาณราคาใหม่ซ่ึงในขณะน้ีก็
ไดด้ าเนินการประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย และไดน้ าเสนอครบทุกโครงการแลว้ ส าหรับโครงการ
ท่ีตั้งไวใ้นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ในขณะน้ีก าลงัด าเนินการ 

นายประเสริฐ ตลบัเงิน  - ไดก้ล่าวเสริม นายประมวล  เกิดค า และไดเ้สนอแนะในใหเ้จา้หนา้ท่ีจากทุกกองเขา้ร่วม 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ประชุมสภาฯ ดว้ยทุกคร้ัง เพราะถา้หากมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้เสนอแนะในเร่ืองใดก็สามารถสอบถาม

จากเจ้าหน้าท่ีผูท่ี้รับผิดชอบได้ และขอให้ท างานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ทั้งน้ี ก็เพื่อจะได้แก้ไข
ปัญหาและบริการพี่นอ้งประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายกเทศมนตรี  - ช้ีแจงวา่ก็ไม่ไดน่ิ้งนอนใจการบริหารจดัการในทุก ๆ เร่ือง ซ่ึงบางเร่ืองอาจจะมีความล่าชา้
อยู่บา้งเน่ืองจากตอ้งมีการแกไ้ขเอกสารอยู่ตลอด ทั้งน้ีก็เพื่อความถูกตอ้ง ซ่ึงในการปฏิบติังานในแต่
ละเร่ืองก็ไดม้อบหมายให้เลขาไดติ้ดตามอยู่ตลอด ซ่ึงก็ไดมี้การประชุมช้ีแจงพนกังานเจา้หนา้ท่ีทุก
ส่วนแลว้ ส าหรับขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน าในทุกเร่ืองก็จะน าไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวถึงอ านาจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภาฯ ซ่ึงในการประชุมสภาฯ แต่ละคร้ัง
อยากให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ให้แก่พี่น้องประชาชน ตรวจสอบการบริหารงานของผูบ้ริหารตลอดจนพนักงานเจา้หน้าท่ีในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี และได้กล่าวฝากถึงเร่ืองการบริการของกูชี้พกูภ้ยัในการรับผูป่้วยน าส่งโรงพยาบาล 
ขอให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยบริการและดูแลผูป่้วยในรถดว้ย  และเร่ืองการจดัโครงการในการน านางร าเขา้
ร่วมกิจกรรมการจดังานของจงัหวดัขอนแก่น ท าไมเทศบาลต าบลโนสะอาดไม่ไดรั้บค่าตอบแทน
เหมือนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ในการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว เพราะไดรั้บค าทว้งติงจาก
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 

นางเนตรดาว แสนเภา  - ไดก้ล่าวช้ีแจงวา่เพราะตามระเบียบไม่สามารถเบิกได ้เบิกไดแ้ค่ค่าเบ้ียเล้ียงและค่า 
(หน.ส านกัปลดั) ยานพาหนะเท่านั้น จึงจ่ายเท่าท่ีจ าเป็นและประหยดั เน่ืองจากเทศบาลต าบลโนนสะอาดไดถู้ก สตง. 

ตรวจสอบและทกัทว้งเป็นประจ าทุกปีในกรณีลกัษณะเช่นน้ี 
นายฉลาด  บุญสะอาด  - ไดก้ล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบัการด าเนินโครงการดงักล่าววา่ จ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณตาม 
(รองปลดัฯ) ความจ าเป็นและอย่างประหยัด เน่ืองจากไม่มีความชัดเจนเก่ียวกับระเบียบในการเบิกจ่าย

งบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นโครงการของทอ้งถ่ินและไม่มีระเบียบกฎหมายให้อ านาจ
ในการเบิกจ่ายได ้



นายชยัชนะ กลางสุวรรณ  - ไดก้ล่าวเสนอแนะวา่ถา้หากเป็นเช่นนั้น น่าจะท าเป็นหนงัสือแจง้ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ช้ีแจงถึงเหตุผลและสาเหตุดงักล่าว หรือไม่ก็ก่อนท่ีจะด าเนินโครงการตอ้งช้ีแจงรายละเอียดให้ผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้ขา้ใจก่อน 
นายเลิศ พรมลิ  - ไดก้ล่าวเสริมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการต่าง ๆ และพร้อมท่ีจะน าไปปรับปรุง 
(รองนายกฯ คนท่ี ๑) แกไ้ขในส่วนท่ียงัขาดตกบกพร่องในเร่ืองต่าง ๆ และไดก้ล่าวถึงการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ของหมู่ท่ี 

๓ บา้นหนองบวั และเสนอให้มีการจดัหาสายยางหรือท่อสูบน ้ าเพื่อสูบน ้ าในเวลาท่ีน ้ าต่างระดบักนั
โดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองสูบน ้าและเสียค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงแต่อยา่งใด 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ไดก้ล่าวสรุปในการประชุมสภา สมยัสามญัประจ าปี ๒๕๖๐ สมยัแรก และกล่าวขอบคุณ

ผูท่ี้เขา้ประชุมทุกท่าน จึงขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จ านวน      ๑๒   คน มาประชุม   ๑๒   คน 
 - มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน        ๙ คน 
 

(ลงช่ือ)…………………………………… ผูจ้ด / บนัทึก 
               (นายฉลาด   บุญสะอาด) 
(ลงช่ือ).........................................................ผูต้รวจ          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 

    (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    
        ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงช่ือ)................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายชาญชยั   ชาติพหล) 

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 

(ลงช่ือ)................................................กรรมการฯ  (ลงช่ือ)................................................กรรมการฯ 
  (นายบุญแสง   พรนิคม)                    (นายวิมาลย ์  เส็งภูเวียง) 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด เขต ๑ 


